

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่ที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
๓. แผนการดำเนินงานใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประสานงานและบูรณาการการทำงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น หรือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นกับหน่วยงานราชการอื่นในพื้นที่
๔. แผนการดำเนินงานใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นเอง และของหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศเป็นแผนดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสัปดาห์

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชนในพื้นที่

๒. สามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม

๓. สามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ พัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ดำเนินการได้อย่าง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

๔. สามารถใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำหรับประสานงาน และบูรณาการในการ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
